

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมสู่ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว)

ในปีงบประมาณ 2557 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ได้จัดทำโครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว” โดยเน้นการให้การรับรองเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ที่มีความสูญเสียรวมไม่เกินร้อยละ 3 โครงการนี้ก่อให้เกิดการตื่นตัวของอุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย ในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ยังเสนอให้มีการตรวจรับรองความสามารถต่อการทำงานในพื้นที่นาหล่ม ซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย ที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการส่งออกอีกด้วย

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยเป็นเครื่องเกี่ยวนวดที่เหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่นาหล่ม และมีความสูญเสียรวมไม่เกินร้อยละ 3 อย่างไม่รู้ก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยอย่างต่อเนื่องให้ครบวงจร จึงควรมีการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้งานซึ่งเกือบทั้งหมดดำเนินการในลักษณะรับจ้างควบคู่ไปด้วย

ในปี 2558 นี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมสู่ผู้ประกอบการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกรรม (Engineering Technology) มานำร่องในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเตรียมการศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาโครงการวิศวกรรมอุตสาหกรรมวิศวกรรม Engineering Technology เพื่อขยายผลสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการผลิต เทคโนโลยีและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และช่างเทคนิค ในอุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านการบริหารจัดการ การเลือกเครื่องเกี่ยวนวด และการใช้งานเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้มีประสิทธิภาพสูง ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเกี่ยวนวดข้าว

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าของ ทายาทเจ้าของ ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการ ของ SMEs ในอุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
2. พนักงานของ SMEs ต้องปฏิบัติงานและเป็นพนักงานใน SMEs ในอุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ต้องเป็นชาวนาที่มีเครื่องเกี่ยวนวด ผู้รับจ้างเกี่ยวนวดหรือผู้รับจ้างซ่อมบำรุงเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เป็นต้น

หมายเหตุ : อุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รวมเครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องนวดข้าว และเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ทั้งเป็นเครื่องเดี่ยวและชุดพ่วงรถไถเดินตาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2367 8414-7 , 0 2367 8148

โทรสาร : 0 2381 1812

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ : 043 379 296-901